

204ml fox hugis ng hayop talukap ng itim na ceramic candle jar na imbakan ng garapon

Product Details

Bilang.	SGYY17041023
Materyal	itim na ceramic candle jar na imbakan ng garapon na may takip ng electroplate
Craft	gawa ng kamay mga may hawak ng ceramic candle na may electroplating na ginto
Oras ng mga sample	1. 5 araw kung mayroong isang form at sukat ng ceramic 2. 15 araw, kung kailangan mo ng isang bagong hugis at sukat ng ceramic
Kapasidad ng Produkto	500,000 ~ 1,000,000 na piraso bawat buwan
Ang Mga Tampok ng mga produkto	1. Ginawa ng kamay dekorasyon sa bahay may hawak ng kandila 2. ginagamit para sa mga mabangong kandila, waks, atbp 3. Maaari itong magkakaibang mga pattern ng kulay at mga hugis kung kinakailangan

More Details

Oras ng paghatid	1. Sa loob ng 35 araw pagkatapos ng sample at sa pagkumpirma ng pagkakasunud-sunod. 2. Walang 7 araw kung mayroon tayong mga paninda sa stock
Kasunduan sa pagbabayad	1. 30% na deposito ng T / T nang maaga, ang balanse pagkatapos ipakita ang kopya ng B / L 2. Ang L / C, Escrow, T / T at Western Union ay maaaring maging katanggap-tanggap, ngunit ang iba't ibang mga bansa magkakaibang mga tuntunin sa pagbabayad.
Pag-iimpake at paraan ng Pagpapadala	x port na may egg divider 2. Sa pamamagitan ng dagat, sa pamamagitan ng hangin, sa pamamagitan ng express at ang ahente ng paghahatid katanggap-tanggap bilang iyong kinakailangan.

Ano po ang maaari naming maitulong

1. Iba't ibang mga disenyo at laki para sa pagpili
2. Anumang kulay na pininturahan, malamig, electroplating, laser model Processing cutter
3. Espesyal na pakete bilang pag-urong ng pelikula, kahon ng regalo sa kulay, puting kahon ng regalo, atbp.
4. Kami ay eksklusibo ng mga empleyado para sa kontrol sa kalidad upang mangako sa kalidad.
5. Mayroon kaming isang propesyonal na pagawaan at warehouse upang matiyak ang oras ng paghahatid

Paggamit ng Produkto

1. Ang mga may hawak ng ceramic candle ay maaaring magamit sa dekorasyon ng kasal, dekorasyon sa bahay,

pagdiriwang, banquet atbp,

2. Ang lalagyan ng kandila na ito ay napakahusay bilang isang napakarilag na centerpiece para sa isang kaganapan

3. Ang mga garapon ng kandila ng palayok ay maaaring palamutihan ang iyong loob at labas ng bahay na may delikadong rosas na pigura na may hawak ng kandila.

4. Ang ceramic candle vessel ay kahanga-hangang regalo bilang mga housewarmings at iba pang mga kaganapan.



More Product Pictures







[Similar Products Link](#)



Pandekorasyon na handy soy wax ceramic scented candle jar



Mainit na pagbebenta ng matte na puting marmol na kandila para sa samyo sa bahay



Ang mga marmol na mahalimuyak na kandila sa ceramic candle jar na may marmol na pag-print ng marmol

Office & Sample Room

[Ang Shenzhen Sunny Glassware Co., Ltd.](#) ay itinatag noong 1992. Kami ay nasa lugar ng industriya na ito ng higit sa 20 taon, bilang isang propesyonal na tagagawa, nagdadalubhasa kami sa pagdidisenyo ng mga baso, paggawa ng baso pati na rin ang pag-export. Ang mga linya ng aming produkto ay mula sa gawa ng kamay hanggang sa ginawa ng makina. Nakagawa na kami ng masaganang produkto tulad ng [baso ng baso](#), [borosilicate na baso](#), [shot glass](#), [vase](#), [mangkok](#), [may hawak ng kandila](#), [stemware](#), [ashtray](#), [tableware](#), [inuming baso](#), [atbp.](#) lahat ng pang-araw-araw na paggamit ng baso, sa kabuuan mayroong higit sa 4,000 iba't ibang mga estilo. Mayroon kaming mahusay na koponan ng disenyo para sa makabagong paglikha ng produkto at mahigpit na QC team para sa kalidad ng pagkatiyak. Sinusuportahan din ang OEM / ODM service.





FDA



Para sa karagdagang [ceramic candle holder](http://www.okcandle.com/) o anumang baso, mangyaring bisitahin ang aming website: <http://www.okcandle.com/>
O, makakatulong sa iyo na matuto nang higit pa tungkol sa amin: [FAQ](#)